



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๕๗๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมินประสานงานกับ คณะกรรมการเพื่อร่วมกันวางแผนในการประเมินพร้อมทั้งแจ้งกับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่อยู่ในความ รับผิดชอบเตรียมความพร้อมไว้รอรับการประเมินตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

๒. ให้สถานศึกษาที่มีผู้มีสิทธิรับการประเมินจัดเตรียมแบบประเมินตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ ให้เพียงพอกับการใช้งาน

๓. ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินและรายงานผลการประเมิน ตามแบบ ก.ค.ศ.๕ และ ก.ค.ศ.๘/๑ อย่างละ ๒ ชุด ด้วยการเย็บมุกรกระดาษ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นอย่างช้า

๔. ให้สถานศึกษาอนุญาตให้ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ออกประเมินตามที่กรรมการแต่ละชุดประสานมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรศาสตร์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร. ๐๘๘ ๕๘๖ ๐๗๒๖

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๓๓๗๙



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

อาศัยอำนาจ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อประเมินผู้ส่งคำขอให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามแบบที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายอุดมศักดิ์ เพชรผา)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ขอรับการประเมิน	ชื่อกรรมการประเมิน		
		ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา กรรมการ	ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๑	นางธารรัตน์ แก้วมูล ตำแหน่ง ครู ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม สาขาคณิตศาสตร์	นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม	นายจิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ร.ร.ผักไหมวิทยานุกูล	นางสาวนลินี พารธรรมย์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ ร.ร.กำแพง
๒	นางวิภารัตน์ สาสังข์ ตำแหน่ง ครู ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม สาขาสังคมศึกษา	นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม	นายจิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ร.ร.ผักไหมวิทยานุกูล	นายสากล ประทุม ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาสังคมศึกษา

